
ฉบบัท่ี 114/2563                                                                 วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 
 

“คลงั” กดปุ่ มพฒันาระยะแรกโครงการจัดสร้าง “สวนป่าเบญจกติิ” 
มอบกองทพับกเข้าก่อสร้าง พ.ย.นี ้พร้อมเฉลมิพระเกยีรติวนัแม่ปี 64 

___________________________ 
 

“คลัง” ไฟเขียว กรมธนารักษ์-กองทัพบก ลงนามข้อตกลงโครงการจัดสร้าง “สวนป่าเบญจกิติ” 
มั่นใจ “เฟสแรก” ลุยปรับภูมิทศัน์-เพิม่พืน้ทีสี่เขียวเต็มพืน้ที่ ก่อสร้างระยะแรกแล้วเสร็จ เพื่อเตรียมการ จัดงานเฉลิม
พระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวนัที ่12 สิงหาคม 2564     

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการจดัสร้างสวนป่า “เบญจกิติ” คร้ังท่ี 1/2563  วา่ ทาง กรมธนารักษ ์ไดร้ายงานความคืบหนา้
การสร้างสวนป่าเบญจกิติ ในพื้นท่ีโรงงานยาสูบ ของการยาสูบแห่งประเทศไทย ภายหลงัการส่งมอบพื้นท่ี 259 ไร่ 
เป็นท่ีเรียบร้อย  โดยงบประมาณในการก่อสร้างกว่า 652 ลา้นบาท คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ ประมาณ
เดือนกุมภาพนัธ์ 2565  โดยเตรียมลงนามบนัทึกขอ้ตกลง ความร่วมมือในการด าเนินงานในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 
เพื่อด าเนินการก่อสร้างในโครงการทั้งหมด  

ส าหรับแผนการพฒันาโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ โดยระยะ1 เร่ิมเดือนพฤศจิกายนน้ี เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงภูมิทศัน์ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการออกแบบทั้งหมด และปลูกตน้ไมเ้พิ่มในพื้นท่ีสีเขียว  คาดวา่
จะก่อสร้างแลว้เสร็จในเดือนมิถุนายนปี 2564  เพื่อให้มีช่วงเวลาส าหรับเตรียมจดังานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนัปีหลวง ในวนัท่ี 12 สิงหาคม 2564 ส่วนระยะ 2 ทาง
กองทพับกจะเขา้ไปก่อสร้างในส่วนของอาคารและพิพิธภณัฑ์ต่างๆ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานแลว้
เสร็จและเปิดใหบ้ริการประชาชนเขา้ชมไดป้ระมาณเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 

“ผมได้ย  ้าให้ผูอ้อกแบบดูเร่ืองหอชมเมือง เพราะมีความจ าเป็นมาก เน่ืองจากจะเป็นDestination 
ของกรุงเทพฯ โดยใหเ้ตรียมก าหนดพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมไวก่้อน ส่วนเร่ืองงบประมาณทางรัฐบาลจะมาดูอีกคร้ัง 
นอกจากน้ีไดก้ าชบัใหก้รมธนารักษ ์และหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ หาแนวทางในการน าระบบโซลาร์เซลล์มาติดตั้งใน
พื้นท่ีสวนป่าโดยเฉพาะการผลิตพลงังานกงัหนัน ้ าชยัพฒันาเพื่อบ าบดัน ้ าเสีย จะมีการติดตั้งไวใ้นบึงบริเวณพื้นท่ี
โครงการ ขณะท่ีระบบไฟฟ้าท่ีใชส่้องสวา่งภายในสวนทั้งหมดจะมีการใชร้ะบบโซลาร์เซลล์ดว้ยเช่นกนั ถือเป็นการ
ช่วยรักษาระบบนิเวศท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ”นายสันติ กล่าว 

_____________________________________ 


